



# รายการ ร้อยเรื่อง...เมืองไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา & คณะอนุกรรมการฝ่ายข้อมูล

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอุทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทร. ๐-๒๒๔๔-๑๓๑๘-๒๑

เรื่อง คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.)  
ผู้เรียบเรียง นายอริย์ธัช แก้วเกาะสบบัว วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริการวิชาการ ๑  
สำนักวิชาการ  
ออกอากาศ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘

สำนักงานตำรวจแห่งชาติตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี และเป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีภารกิจมาก มีอำนาจหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยขององค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ รวมทั้งการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของราชอาณาจักร และมีหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่ ได้แก่ ตำรวจนครบาล และตำรวจภูธร ซึ่งมีสถานีตำรวจให้บริการประชาชนอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีหน่วยปฏิบัติการเฉพาะทาง ได้แก่ ตำรวจสอบสวนกลาง ตำรวจปราบปรามยาเสพติด ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจตระเวนชายแดน และหน่วยเทคนิคสนับสนุน เช่น สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เป็นต้น

สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด มีอำนาจบังคับบัญชาตำรวจทั่วประเทศ และมีคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “ก.ต.ช.” มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายบริหารราชการตำรวจ และกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบแบบแผน มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) นั้น ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และให้ประธานกรรมการโดยคำแนะนำของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจโทขึ้นไปคนหนึ่งเป็นเลขานุการ และแต่งตั้งข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจตรีขึ้นไป จำนวนไม่เกิน ๒ คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ด้านงบประมาณ ด้านพัฒนาองค์กร ด้านจัดการ และวางแผน จำนวน ๔ คน แต่อย่างไรก็ตาม สำนักงานตำรวจชาติก็ยังคงประสบปัญหาในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารงานแบบรวมศูนย์อำนาจ และปัญหาการแต่งตั้งตำรวจระดับต่าง ๆ ที่มีจะถูกกล่าวหาว่า มีการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองมาโดยตลอด

จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ค.ส.ช.) ได้เข้าควบคุมอำนาจการปกครองประเทศและได้ให้มีการปรับปรุงโครงสร้างสำนักงานตำรวจแห่งชาติในส่วนขององค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) โดยได้ออกประกาศ ฉบับที่ ๘๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ โดยให้ยกเลิกมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และได้กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติขึ้นใหม่ ซึ่งประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ประธานกรรมการโดยคำแนะนำของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่งตั้งข้าราชการยศพลตำรวจตรีขึ้นไปจำนวน ๒ คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ และผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือกจากวุฒิสภาจำนวน ๒ คน

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจากโครงสร้างแบบเดิมมาเป็นโครงสร้างแบบใหม่ซึ่งมีความแตกต่างและส่งผลดีต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ คือ ลดสัดส่วนของฝ่ายการเมืองลงโดยตัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกไป เพื่อให้ปลอดจากการแทรกแซงของฝ่ายการเมือง และลดสัดส่วนของฝ่ายข้าราชการประจำ เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระชับมากขึ้น โดยเพิ่มปลัดกระทรวงกลาโหมเข้ามาเป็นกรรมการฯ โดยตำแหน่ง เพื่อให้การทำงานระหว่างฝ่ายตำรวจกับฝ่ายทหารในด้านความมั่นคงเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น เกิดความเชื่อมั่นต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งการเพิ่มผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณเข้ามาเป็นกรรมการฯ โดยตำแหน่ง เพราะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องการบริหารงบประมาณซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการดูแลด้านงบประมาณ ทำให้การดำเนินงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น สำหรับสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมาจากนักวิชาการสาขาต่าง ๆ ที่มีจำนวนมากก็ได้มีการปรับลดผู้ทรงคุณวุฒิโดยการคัดเลือกของวุฒิสภาซึ่งมาจากฝ่ายนิติบัญญัติเท่านั้น

ฉะนั้น การปรับเปลี่ยนมาใช้โครงสร้างคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) แบบใหม่นี้ จะทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการบริหารงานที่ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม การปฏิรูประบบสำนักงานตำรวจแห่งชาติคงต้องดำเนินการต่อไปหลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ค.ส.ช.) ได้ริเริ่มไว้แล้ว เพื่อให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติปลอดจากการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองอย่างแท้จริง และทำให้ตำรวจมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็งและเป็นที่ยิ่งของประชาชนต่อไป

## บรรณานุกรม

“ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ฉบับที่ ๘๘/๒๕๕๗) เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ” (๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗). **ราชกิจจานุเบกษา**, เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษที่ ๑๓๔ ง, น. ๒๐-๒๒.

“พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗” (๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗). **ราชกิจจานุเบกษา**, เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๑๘ ก, น.๑.

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ. (ม.ป.ป.). **ประวัติความเป็นมา ก.ต.ช.** สืบค้น ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จาก

<http://www.boardofroyalthaipolice.go.th/police/node/9>

อริย์รัช แก้วเกาะสบ้า. (๑ เมษายน ๒๕๕๘). **การปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติ : องค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) และคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.)** สืบค้น ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จาก

[http://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament\\_parcy/download/article/article\\_20150401104734.pdf](http://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/article/article_20150401104734.pdf)